

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 1405/BTC-QLG

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri tại
kỳ họp thứ 8, QH khoá XIII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Giữ 8 ngày 30/1. Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

Kính chuyển: ... Y. III - t. KTTT

Bộ Tài chính xin trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại văn bản số 10371/VPCP-V.III ngày 25/12/2014 như sau:

Nội dung kiến nghị:

Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn, chậm phát triển nhưng giá cả hàng tiêu dùng vẫn ở mức cao làm cho cuộc sống của người dân càng khó khăn. Đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp tích cực để hạ giá thành sản phẩm.

Bộ Tài chính xin trả lời:

1. Hiện nay, việc quản lý và bình ổn giá cả thị trường được thực hiện theo quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Theo đó, giá cả của đại bộ phận hàng hoá, dịch vụ lưu thông trên thị trường đều được hình thành theo cơ chế thị trường. Nhà nước chỉ gián tiếp tác động vào sự hình thành và vận động của giá cả thị trường thông qua các biện pháp kinh tế vĩ mô như các chính sách phát triển sản xuất, điều hoà cung-cầu; chính sách tài khoá, tiền tệ...; đồng thời, Nhà nước cũng thực hiện quản lý và bình ổn giá thị trường theo quy định của pháp luật thông qua việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; áp dụng các biện pháp đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá đối với một số mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá; hoặc thực hiện điều tiết thông qua các chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương đối với một số mặt hàng thiết yếu.

2. Trong năm 2014, mặt bằng giá cả thị trường cơ bản ổn định. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp (chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2014 chỉ tăng 1,84% so với tháng 12/2013, bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với năm 2013, thấp hơn nhiều so với mục tiêu Quốc hội đề ra từ đầu năm là 7%). Nguồn cung hàng hóa trên thị trường dồi dào về số lượng, đa dạng về chủng loại. Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm nói riêng và hàng hóa thiết yếu nói chung cơ bản bình ổn, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, sốt giá nhất là trong dịp Lễ, Tết. Một số mặt hàng năng lượng giảm giá mạnh trong dịp cuối năm.

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan từ đà suy giảm của thị trường hàng hóa thế giới, công tác quản lý, điều hành giá của Chính phủ cũng đã góp phần ổn định mặt bằng giá cả thị trường trong năm 2014. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ, các Bộ, ngành đã chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp với diễn biến giá thế giới và tình

hình kinh tế xã hội trong nước; trong triển khai các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã có sự phối hợp tốt, chặt chẽ và hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát và giữ ổn định lạm phát thông qua điều tiết lượng tiền cung ứng hợp lý, sẵn sàng cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, nhờ đó lạm phát kỳ vọng được neo giữ tốt, góp phần ổn định mặt bằng giá cả trong nước. Về điều hành ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp điều hành theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu chi theo dự toán đã được Quốc hội quyết định.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành triển khai quyết liệt nhiều hoạt động và giải pháp từ xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật cho đến việc tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực tài chính, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, hải quan và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2014, giúp giảm bớt đáng kể khối lượng và thời gian của doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục nộp thuế, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu ...từ đó góp phần hạ giá thành sản xuất.

Trong công tác quản lý, điều hành giá cơ bản đã đi đúng lộ trình đặt ra. Điều hành giá một số các mặt hàng quan trọng, thiết yếu ngày càng theo hướng công khai, minh bạch hơn, đem lại lòng tin cho người tiêu dùng, giảm áp lực lạm phát do tâm lý. Công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết tiếp tục được tăng cường nhất là trong các đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Trong năm 2014, Bộ Tài chính, với chức năng là cơ quan chủ trì giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giá trên phạm vi cả nước, đã chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo triển khai tăng cường công tác quản lý giá, góp phần bình ổn thị trường, ổn định đời sống nhân dân, cụ thể:

- Đã thực hiện tốt công tác bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014:

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 24/12/2013 chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Bên cạnh đó, trên cơ sở theo dõi chỉ số giá tiêu dùng năm 2013 tại các địa phương, ngày 7/1/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 308/BTC-QLG đề nghị UBND 19 tỉnh, thành phố¹ (có mức tăng chỉ số giá tiêu dùng năm 2013 cao hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng của cả nước năm 2013) tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát năm 2014 ngay từ đầu năm.

¹ Bình Dương, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Điện Biên, Đà Nẵng, Tây Ninh, Tiền Giang, Hà Nội, Nam Định, Long An, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Bắc Kan, Bình Phước.

- *Đã kịp thời có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá, trong đó, trước diễn biến giá một số mặt hàng tăng do chi phí vận tải đường bộ tăng sau khi Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về trọng tải phương tiện vận chuyển đường bộ; đồng thời, căn cứ các Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3, tháng 4 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời có Công văn số 6063/BTC-QLG ngày 9/5/2014 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn; chủ động triển khai nhân rộng mô hình bình ổn giá không sử dụng vốn NSNN; thực hiện biện pháp đăng ký giá và áp dụng giá tối đa đối với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.*

- *Đã triển khai quyết liệt và có hiệu quả công tác bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, giá cước vận tải, trong đó:*

+ Đối với giá sữa:

Đầu năm 2014, trước xu hướng tăng của giá sữa, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã thành lập 5 đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế và giá tại 05 doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả thanh tra và báo cáo của Bộ Tài chính, tại Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 02/5/2014 về phiên họp thường kỳ tháng 4/2014, Chính phủ đã thống nhất chủ trương áp dụng biện pháp đăng ký giá (trong thời gian 6 tháng) và quy định quản lý giá tối đa (trong thời gian 12 tháng) để bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật Giá.

Thực hiện Nghị Quyết số 29/NQ-CP của Chính phủ, ngày 20/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, đồng thời ban hành Công văn số 6544/BTC-QLG gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa để hướng dẫn thực hiện; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt biện pháp bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Kết quả thực hiện: Tính đến ngày 26/12/2014, cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 606 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (Bộ Tài chính công bố 165 sản phẩm, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố công bố 441 sản phẩm), mức giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm khoảng 0,1-34% tùy từng chủng loại sữa so với thời điểm trước khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá.

+ Đối với giá cước vận tải ô tô:

Trước diễn biến giảm của giá xăng dầu nhưng giá cước vận tải chậm giảm, Bộ Tài chính ban hành các công văn số 16176/BTC-QLG ngày 6/11/2014, công văn số 17496/BTC-QLG ngày 1/12/2014 và công văn số 18757/BTC-QLG ngày 23/12/2014 đề nghị: Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục triển khai tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá, kiểm tra, giám sát; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị vận tải chấp hành nghiêm quy định về quản lý giá cước vận tải; yêu cầu doanh nghiệp tính toán giá thành, kê

khai lại giá cước phù hợp với biến động giảm của giá xăng dầu, xử lý nghiêm các trường hợp không kê khai giảm giá cước theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải thành lập các đoàn kiểm tra nắm tình hình giá cước vận tải tại một số địa phương. Nhờ vậy, từ tháng 11/2014 đến nay, nhiều doanh nghiệp vận tải ô tô đã thực hiện kê khai giảm giá cước theo diễn biến giảm của giá xăng dầu và tình hình thị trường; trong đó cước taxi giảm trung bình từ 2-25%, vận tải hành khách tuyến cố định giảm trung bình từ 3-25%...

- Đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát thị trường giá cả, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, LPG, lương thực, thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết...; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý thị trường, pháp luật về quản lý giá, thuế, phí.

3. Trong thời gian tới, để tiếp tục tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, hạ giá thành, từ đó có điều kiện hạ giá sản phẩm, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 “Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015”, Chính phủ đã đề ra một số giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường cụ thể như sau:

- Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa chặt chẽ để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; hỗ trợ phát triển thị trường tài chính, chứng khoán để tăng khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ. Thực tế việc điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước trong năm 2014 đã đưa mặt bằng lãi suất thị trường của đồng Việt Nam giảm 1,5-2% góp phần làm giảm chi phí tài chính của doanh nghiệp, từ đó có điều kiện giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

- Phát triển thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; tăng cường kiểm soát thị trường giá cả. Tại nhóm giải pháp này, Chính phủ đề ra nhiệm vụ phát triển hệ thống phân phối, các hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh các hình thức hợp tác, liên kết phát triển vùng nguyên liệu gắn với sản xuất và tiêu thụ. Điều này sẽ góp phần giảm bớt chi phí lưu thông phân phối, đưa sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng nhanh hơn.

Ngoài ra, đối với giá các hàng hóa là nguyên liệu đầu vào của sản xuất như năng lượng sẽ được điều hành công khai minh bạch, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2015. Bên cạnh đó, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng được đẩy mạnh, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương, góp phần bảo vệ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong nước.

- Tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đó đáng chú ý là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa sẽ giúp giảm bớt chi phí và thời gian của doanh nghiệp; việc tạo môi

trường và điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế trang trại với quy mô lớn, tập trung theo hướng công nghiệp, hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí và giá thành trên một đơn vị sản phẩm, làm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong đó có giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Biện pháp này sẽ giúp cải thiện hiệu quả đầu tư, nâng cao năng suất lao động, giúp hạ bớt chi phí tiền lương trên một đơn vị sản phẩm và cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực quản lý giá, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu (điện, than bán cho sản xuất điện, xăng dầu, dịch vụ công,...) theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá nhất là đối với hàng hoá, dịch vụ mang tính chuyên ngành, dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như khí hoá lỏng, xăng dầu, than, xi măng, thép, thức ăn chăn nuôi, thóc, gạo, muối ăn, thuốc bảo vệ thực vật, phân đạm, nước sạch, cảng biển... Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần bình ổn thị trường và kiểm soát lạm phát như chính sách tài khoá chặt chẽ, chính sách tiền tệ linh hoạt; điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát; quản lý chặt chẽ, hiệu quả đầu tư công; tăng cường quản lý thị trường, hoàn thiện hệ thống lưu thông phân phối theo hướng giảm bớt các tầng nấc trung gian, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính...

Bộ Tài chính xin trả lời để Đoàn Đại biểu Quốc hội thông báo cho cử tri được biết. Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Ban Dân nguyện - UB TVQH;
- Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ III);
- Đ/c Chủ nhiệm Văn phòng QH;
- Đ/c Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Văn phòng Bộ (03);
- Lưu: VT, QLG.

